

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ดำเนินพวา รีสอร์ท บ้านต้นไม้ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๑. การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขอให้จังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) จัดการขยะภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสาน ประเพณีไทย ห่วงใย สิ่งแวดล้อม"</p> <p>๒) รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้กระทง ๑ ครอบครัว ต่อ ๑ กระทง เพื่อลดปริมาณขยะและเลือกใช้วัสดุของกระทงให้เหมาะสมทำจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่และย่อยสลายง่าย เช่น วัสดุที่ทำจาก ต้นกล้วย มะพร้าว ดอกไม้ และขนมปัง</p> <p>๓) จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่จัดงานให้เพียงพอ เพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>๔) จัดเตรียมบุคลากรและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขยะกระทงที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลองไม่ให้เกิดขวางการสัญจร และลดปัญหามลภาวะทางน้ำ รวมถึงจัดเก็บขยะบริเวณจัดงานให้เรียบร้อยโดยเร็ว</p> <p>๕) ขอความร่วมมือจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงานโดยให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง</p> <p>๖) สนับสนุนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกร่วมกันรณรงค์ใช้กระทง ๑ ครอบครัวต่อ ๑ กระทงเลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติร่วมกันคัดแยกขยะและรักษาความสะอาด</p>	กสว./สจจ.
	<p>๒. การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๖</p> <p>ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง อาทิ อุบัติเหตุจากประทัด ดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอย อุบัติเหตุจากการจมน้ำ รวมถึงอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานตามกฎหมายตรวจสอบซ่อมแซม ให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่</p>	กพส./สจจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๒) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที่มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>๓) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเคร่งครัด</p> <p>๔) สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีโอกาสเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองและวาตภัย จึงขอให้เข้มงวดในการดูแลสิ่งปลูกสร้างในบริเวณการจัดงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง</p> <p>๕) ให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยจากการปล่อยโคมลอย หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๖) จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน จิตอาสา พร้อมทั้งให้สมาชิกองคกรอาสา รักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดำเนินการเฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุอื่น ๆ โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำ รวมถึงจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น</p>	
	<p>๓. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เช่น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจร เป็นต้น โดยใช้งบประมาณที่ตั้งจากเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กรณีของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ สามารถพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ประสานและติดตามการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจร ๗ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	กพส./สจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	<p>๒) กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำในการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ/งบเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) ให้ความสำคัญกับกระบวนการหรือเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนและให้เสนอขอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณา โดยมีเงินสมทบในส่วนของตนด้วย - การห้ามเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการหรือก่อกวนผู้กักกันก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนไปพร้อมกัน - การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นต้น 	
	<p>๔. งานหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด/ ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สังกัดสหประชาชาติ เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ” ที่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ “๗๖ จังหวัด ๗๖ คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยเน้นย้ำ เรื่องการผนวก “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ไว้ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เช่น การพัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานจนสามารถดื่มได้ การใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน การมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อไปถึงเป้าหมาย Carbon Neutrality หรือการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จากทุกภาคส่วนภายในประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชน ซึ่งการขับเคลื่อน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในเชิงพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน SDGs ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลงไปถึงชุมชน ผ่านการบริหารโดยนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้เน้นย้ำ เกี่ยวกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านการขับเคลื่อน “ถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน” รวมถึง “การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและ</p>	กสว./สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	การจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล” จึงขอความร่วมมือจังหวัด มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs และโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป	
	<p>๕. การรณรงค์จัดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนาข้าว ทำให้ ตอซัง ข้าวและฟางข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรไม่สามารถที่จะกำจัดได้ทั้งหมด บางส่วนจึงใช้วิธีกำจัดโดยการเผาทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทำ ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชน จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้ เกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว และส่งเสริมให้มีการนำตอ ซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็น ก้อนเชื้อเพลิง</p> <p>๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถศึกษาหรือนำตัวอย่าง การแก้ไขปัญหาการเผาตอซังข้าวของ องค์กรบริหารส่วนตำบล راجรเชื อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นได้ทำการถอดบทเรียนไปปรับใช้ในการแก้ไข ปัญหาการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวได้</p> <p>๓) กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หากมีการเผา ตอซังข้าวและฟางข้าวในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพของสาธารณสุข ให้ดำเนินการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ ควบคุมเหตุรำคาญ และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดรวบรวมประกาศและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นทราบ</p> <p>๔) ใช้เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในพื้นที่เป็นกลไกใน การขับเคลื่อนการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว และคอย สอดส่องดูแลพร้อมแจ้งเหตุเมื่อพบเจอการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว</p>	กสว./สถจ.
	<p>๖. การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้า ประติมากรรมในพื้นที่ ๖๗ จังหวัดแล้ว จำนวน ๒๒๑ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ๔๖๕ โครงการ รวมเสาไฟฟ้า ๒๕,๙๖๓ ต้น งบประมาณ ที่ใช้ ๒,๖๑๒.๔๙๐๔ ล้านบาท</p>	กพส./สถจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมต้องมีการ สำรวจตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านการ ประชาคมท้องถิ่นและนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒) ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกัน โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงประติมากรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามของพื้นที่ และสนับสนุนการท่องเที่ยวควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น</p> <p>๓) การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่าง ของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔) ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้</p> <p>๕) ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เสาไฟฟ้าประติมากรรมแล้วให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สภาพการใช้งาน และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างสม่ำเสมอและให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบการก่อสร้างและการ บำรุงรักษาเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ ดำเนินการก่อสร้างแล้วและรายงานข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ (ให้รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)</p>	
	<p>๗. การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนาม ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ขยายระยะเวลาออกไป ๒ เดือน จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกรอบระยะเวลา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลา ดำเนินการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อมาชำระภาษี ภายในกำหนดเวลาจากเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลา เป็นสามารถชำระภาษีได้ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>สน.คท./สธจ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	<p>๘. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จึงขอให้จังหวัดศึกษาทำความเข้าใจระเบียบฉบับใหม่และให้คำปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป</p>	สน.คท./สจจ.
	<p>๙. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) โดยให้ดำเนินการบันทึกคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณลงในระบบ SOLA ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เปิดระบบให้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) ขอให้จังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและจัดส่งคำขอของงบประมาณตามหัวขั้วระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลได้เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงแล้ว</p>	กยพ./กพส./ สจจ.
	<p>๑๐. การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ สภากาชาดได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินรายได้ โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ และจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยในครั้งนี้ และขอให้นำส่งเงินที่ได้จากการขายสลากกาชาด ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>	สส./สจจ.
	<p>๑๑. การขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ในรูปแบบ “๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษา และภาคีความร่วมมือ (๗ ภาคีเครือข่าย) ในระดับพื้นที่ของแต่ละตำบล”</p>	กศ./สจจ.

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ดำเนินพวา รีสอร์ท บ้านต้นไม้ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายเอกวิทย์ มีเพียร)	<p>๑. การดำเนินการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาล ทั้งเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้จังหวัดเตรียมความพร้อมตรวจตราอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จัดชุดปฏิบัติการ โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งสั่งให้สมาชิกกองอาสาสมัครดับเพลิง (อส.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดำเนินการ เฝ้าระวังสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และอุบัติภัยอื่น ๆ</p>	กพส./สจจ.
	<p>๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้บุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรักษามาตรฐานไว้เพื่อไม่ให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนนประเมินต่ำกว่าเดิม และขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	สำนัก/กอง และ สจจ.

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ดำเนินพวา รีสอร์ท บ้านต้นไม้ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)	<p>๑. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ในปี ๒๕๖๖ ประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะเอลนีโญ (El Nino) และจะเข้าสู่ภาวะนี้อย่างสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขาดแคลน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน จึงขอให้จังหวัดทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฝายแกนดินซีเมนต์ซึ่งเป็นฝายที่มีแกนเป็นร่องลึกทำให้สามารถกักเก็บและสะสมน้ำในชั้นใต้ดิน เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมากกว่าฝายแบบทั่วไปที่ไม่มีแกนภายในแกนดินซีเมนต์ ประกอบด้วยเม็ดดินใหญ่ น้อย ยึดเหนี่ยวกันแน่นหนา นอกจากนี้ น้ำที่อยู่ระดับใต้สันฝายจะถูกร่องแกนกักเก็บสะสมไว้ ก่อนถูกดูดซับให้ซึมผ่านเข้าสู่ชั้นใต้ดินและลาดตลิ่งด้านข้าง เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง น้ำที่ถูกดูดซับไปเก็บกักภายในชั้นดินดังกล่าวก็จะซึมออกมาเติมลงไปในพื้นที่น้ำทำให้มีน้ำใช้ตลอด</p>	กพส./สจจ.
	<p>๒. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้จังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและจัดส่งค่าของงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	กยผ./กพส./ สจจ.
	<p>๓. การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ขอให้จังหวัดกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับบุคลากรที่ตัดโอนมาพร้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ทั้งนี้ หากติดขัดในรายละเอียดเรื่องใดขอให้ประสานข้อมูลเข้ามาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	กสธ./สจจ.

สรุปข้อสั่งการ
ในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ดำเนินพวา รีสอร์ท บ้านต้นไม้ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	<p>๑. การขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ไม่ครบ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ๑. จังหวัดกาญจนบุรี ๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. จังหวัดชัยนาท ๔. จังหวัดชัยภูมิ ๕. จังหวัดชุมพร ๖. จังหวัดนนทบุรี ๗. จังหวัดศรีสะเกษ ๘. จังหวัดราชบุรี ๙. จังหวัดอุดรธานี และ ๑๐. จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้ครบทุกแห่ง และรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ</p>	ก.พ.ร.สธ./สธจ.
	<p>๒. การจ่ายเงินเดือนแบบ ๒ ครั้งต่อเดือน โดยจะเริ่มดำเนินการครั้งแรก สำหรับข้าราชการในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ สำหรับค่าจ้างลูกจ้างประจำในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยผู้ที่ต้องการรับเงินเดือน ๒ ครั้งต่อเดือน ให้กรอกแบบแสดงความจำนงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส่งที่กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ สำหรับแบบแสดงความจำนงกองคลังจะแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป และหากต้องการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละ ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคมของทุกปี</p>	กค./สธจ.
	<p>๓. โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนำรายได้ทุลเกล้าทุลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย</p> <p>๒) กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างสนามจักรยานในการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการตามหลัก “อารยเกษตร” ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย จึงขอความร่วมมือจังหวัดติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม</p>	กค./สธจ.

ประเด็น	รายละเอียด/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
สรุปข้อสั่งการของรองอธิบดีฯ (นายสุรพล เจริญภูมิ)	<p>๔. โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิถีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลก และท้องถิ่นเรา” ประกอบเพลง รี รี รี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือก ผลงานในระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดที่แจ้งผลการคัดเลือกระดับจังหวัดแล้ว จำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ ๑. จังหวัดพัทลุง ๒. จังหวัดชลบุรี ๓. จังหวัด ระยอง ๔. จังหวัดหนองคาย ๕. จังหวัดปราจีนบุรี ๖. จังหวัดเชียงใหม่ ๗. จังหวัดตาก และ ๘. จังหวัดนครนายก ขอความร่วมมือจังหวัดที่ยัง ไม่แจ้งผลการคัดเลือกระดับจังหวัดเร่งดำเนินการคัดเลือกผลงานตามห้วง เวลาที่กำหนดและแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ</p>	กค./สจจ.
	<p>๕. งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ สภากาชาดได้กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้อัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” นับเป็นปีที่พิเศษ สภากาชาดครบรอบ ๑๐๐ ปี ขอความ ร่วมมือทุกสำนัก/กอง และจังหวัด ร่วมซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทยและเชิญ ร่วมกิจกรรมภายในบูธกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กิจกรรมล้างไห ลื้อรางวัล กิจกรรมถ่ายรูปย้อนยุค และร่วมรับประทานกาแฟภายในบูธ</p>	สส./สจจ.
	<p>๖. KM Festival ถือเป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้บุคลากร ทุกคนติดตามการจัดกิจกรรม KM Festival ครั้งต่อไปที่กำหนดจัดขึ้นในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยในครั้งนี้จะเพิ่มช่องทางการติดตามผ่านทาง Facebook Live เพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคลากรได้มากยิ่งขึ้น และสำหรับจังหวัดขอให้ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม KM Festival และความรู้ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	กจ./สจจ.